

กระทู้ถามที่ ๕๑ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒๕ กันยายน ๒๕๒๕

เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าอำเภอขุนันท์ และอำเภอปรังคัง จังหวัดศรีสะเกษ
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้
เนื่องจากรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้ว่าจะจัดให้มีไฟฟ้าเข้าสู่
หมู่บ้านต่าง ๆ ในชนบทให้ได้ร้อยละ ๕๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๓๐ โดยรัฐบาล
จะออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งให้ร้อยละ ๗๐ และประชาชนออกสมทบอีก
ร้อยละ ๓๐ แต่เนื่องจากราษฎรในอำเภอขุนันท์ และอำเภอปรังคัง จังหวัด
ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นอำเภอชายแดน ราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่สามารถหา
เงินมาสมทบร่วมกับรัฐบาลได้ ดังนั้น ถ้าหากรัฐบาลจะช่วยเหลือราษฎรในท้องที่
ดังกล่าวให้มีไฟฟ้าใช้โดยที่ราษฎรไม่ต้องออกเงินสมทบร่วมกับรัฐบาลก็จะเป็นการ
บำรุงขวัญราษฎร อีกทั้งยังเพื่อความมั่นคงของประเทศสมควรที่ท่านจะดำเนินการ
ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ จึงขอเรียนถามว่า

๑. ท่านจะดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าเข้าสู่อำเภอขุนันท์ และอำเภอปรังคัง
จังหวัดศรีสะเกษ โดยเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษโดยราษฎรไม่ต้องออกเงินสมทบ
ให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๒๕ นี้ จะได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด

๒. ปี ๒๕๒๕ ท่านได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าโดยราษฎรไม่ต้องออกเงิน
สมทบไปแล้วหมู่บ้าน กตำบล และจะแล้วเสร็จเมื่อใด

๓. ท่านจะดำเนินการสำรวจหรือประเมินผลตามโครงการดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ วัน จะได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ เพราะเหตุใด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

เริ่มรัฐ จิตรภักดี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ

พรรคสหประชาธิปไตย

คำตอบกระทู้ถามที่ ๕๑ ร.

ของ นายเริ่มรัฐ จิตรภักดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง การติดตั้งไฟฟ้าที่อำเภอชุมขันธ์ และอำเภอปรางค์กู๋ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้าพเจ้า พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้เกิดขริ ดังนี้

ข้อ ๑ ที่ถามว่า ท่านจะดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าเข้าสู่อำเภอชุมขันธ์ และ
อำเภอปรางค์กู๋ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเร่งด่วนเป็นพิเศษ โดยราษฎร
ไม่ต้องออกเงินสมทบให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๒๕ นี้ จะได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้
เพราะเหตุใด

ขอเรียนว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพินทุบริผลิตขอบกว้างขวาง
ทั่วประเทศ และมีหมู่บ้านที่ต้องขยายเขตไฟฟ้าให้เป็นจำนวนมาก ต้องใช้เงิน
ลงทุนสูงเป็นจำนวนหลายหมื่นล้านบาท ในการดำเนินการไม่สามารถดำเนินการ
ให้พร้อมกันหรือภายในระยะเวลาอันสั้นได้ จึงต้องจัดทำเป็นโครงการ แบ่งออก
เป็นหลายระยะ หลายขั้นตอน ตามความเหมาะสม ในแต่ละโครงการ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจะพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านมาจัดเข้าโครงการตามกำลังเงินลงทุน โดย
เน้นการลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับหมู่บ้านในเขตอำเภอชุมขันธ์ และอำเภอปรางค์กู๋ จังหวัด
ศรีสะเกษ หากมีความประสงค์จะขอใช้ไฟฟ้าโดยด่วนก่อนกำหนดของโครงการ
จะเข้าถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ยินดีจะดำเนินการให้ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
หมู่บ้านแบบพัฒนาการ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้หมู่บ้านที่มีฐานะทาง

เศรษฐกิจดี และมีความพร้อมที่จะใช้ไฟฟ้าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง หรือเป็นหมู่บ้านที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาไฟฟ้าชนบท จัดสรรงบประมาณหนึ่งของโครงการพัฒนาชนบทและชุมชนตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมสมทบแทนท้องถิ่น เป็นค่าเสา คอนสาย และแรงงานครึ่งหนึ่ง คิดเป็นเงินประมาณร้อยละ ๓๐ ของเงินลงทุนทั้งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ ๗๐ เป็นค่าสายลูกถ้วย หม้อแปลง อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ และค่าแรงงานอีกครั้งหนึ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับภาระจัดหาเงินทุนมาดำเนินการให้

ข้อ ๒ ที่ถามว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าโดยราษฎรไม่ต้องออกเงินสมทบไปแล้ว ก็หมู่บ้าน ก็ตำบล และจะแล้วเสร็จเมื่อใด

ขอเรียนว่า อำเภอชุมขันธ์ อำเภอปรางค์กู๋ จังหวัดศรีสะเกษ มีหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน ๒๕๔ หมู่บ้าน (ตามสถิติข้อมูลกรมการปกครอง ปี ๒๕๒๕) มีไฟฟ้าใช้แล้วจำนวน ๑๑๒ หมู่บ้าน ยังไม่มีไฟฟ้าจำนวน ๑๔๒ หมู่บ้าน

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าให้หมู่บ้านโดยราษฎรไม่ต้องออกเงินสมทบในเขตอำเภอชุมขันธ์ และอำเภอปรางค์กู๋ ไปแล้วจำนวน ๖ หมู่บ้าน และมีแผนงานที่จะดำเนินการในระยะต่อไปอีก จำนวน ๕๒ หมู่บ้าน ดังนี้

๒.๑ ตามโครงการพัฒนาไฟฟ้าหมู่บ้าน ระยะที่ ๒ ชั้นที่ ๑ จะดำเนินการให้รวม ๘ หมู่บ้าน โดยปัจจุบันได้สำรวจออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐

๒.๒ ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาไฟฟ้าชนบท ระยะที่ ๒ จะดำเนินการให้รวม ๑๕ หมู่บ้าน โดยปัจจุบันได้สำรวจออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๑

๒.๓ ตามโครงการพัฒนาไฟฟ้าหมู่บ้าน ระยะที่ ๒ ชั้นที่ ๒ จะดำเนินการให้รวม ๘ หมู่บ้าน โครงการนี้อยู่ระหว่างการออกประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้ได้ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๑

๒.๔ ตามโครงการพัฒนาไฟฟ้าหมู่บ้าน ระยะที่ ๓ จะดำเนินการให้รวม ๖๑ หมู่บ้าน โครงการนี้อยู่ในระหว่างศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งหากโครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และไม่มีปัญหาอุปสรรคในการจัดหาเงินทุนตามโครงการแล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๔

นอกเหนือจากโครงการทั้ง ๔ ข้างต้นแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังมีโครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้านแบบพัฒนาการ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้หมู่บ้านที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี และมีความพร้อมที่จะใช้ไฟฟ้าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยการสมทบเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์การขยายเขตไฟฟ้าแบบพัฒนาการดังได้กล่าวไว้ในข้อ ๑ โดยวิธีนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้มีท่านสมาชิกผู้เกียรติหลายท่านเห็นความสำคัญของโครงการไฟฟ้าชนบท ได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาชนบทและชุมชนตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละปีเพื่อสมทบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิกานำไปขยายเขตจ่ายไฟฟ้าให้ท้องถิ่นชนบททั่วประเทศเป็นจำนวนมากถึงประมาณ ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ หมู่บ้าน ดังนั้น หากท่านสมาชิกผู้เกียรติได้เล็งเห็นความสำคัญของไฟฟ้าหมู่บ้าน

ชนบท และยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน
แบบพัฒนาการอีกต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้ว ก็จะช่วยให้รัฐบาลและการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

ข้อที่ ๓ ที่ถามว่า ท่านจะดำเนินการสำรวจหรือประเมินผลตามโครงการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน จะได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ เพราะเหตุใด

ขอเรียนว่า การขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าให้หมู่บ้านชนบทของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มี ๒ วิธี คือ

๓.๑ การขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าตามโครงการของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค การขยายเขตตามวิธีการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ลงทุนให้
ทั้งหมด โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดรายชื่อบ้านและปีดำเนินการไว้
แล้วตั้งแต่เริ่มจัดทำโครงการ และจะเตรียมสำรวจออกแบบไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงปี
ที่กำหนดดำเนินการจึงสามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ทันทีโดยจะทำการติดตาม
ประเมินผลควบคู่กันไปพร้อมกับการก่อสร้างตาม โครงการและเมื่อก่อสร้างแล้ว
เสร็จจ่ายไฟฟ้าแล้ว ก็จะทำการประเมินผลรวมทั้งโครงการอีกครั้งหนึ่ง สำหรับ
ในเขต ๒ อำเภอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดการก่อสร้างตามโครงการ
ต่างๆ ไว้แล้ว ตามคำชี้แจงในข้อ ๒

๓.๒ การขยายเขตตามวิธีการขยายเขตไฟฟ้าแบบพัฒนาการ
การดำเนินการตามวิธีนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการให้เมื่อท้องถิ่นร้องขอ
เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับคำร้องและจะสำรวจออกแบบจัดทำแผนผัง ซึ่ง
ในการออกแบบนี้จะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับระบบจำหน่ายเดิม และระบบ
จำหน่ายที่จะดำเนินการในอนาคต ทำให้ต้องใช้เวลาในการออกแบบบ้าง และ

เมื่อทำการออกแบบแล้วเสร็จจะต้องจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อแจ้งให้ท้องถิ่นทราบต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นการขอขยายเขตเพียงระยะทางสั้น ๆ หรือเพียงหมู่บ้านเดียว จะใช้เวลาไม่เกิน ๓๐ วัน แต่หากมีระยะทางไกลหรือมีจำนวนหมู่บ้านที่ขอขยายเขตพร้อมกันคราวละหลายหมู่บ้าน การดำเนินการอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นตามส่วนด้วย